

รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/ความต้องการของประชาชน  
จากกิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน  
โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2562  
(เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ	สถานที่	ปัญหา/ความต้องการของประชาชน จากกิจกรรมเวทีสนทนา	ผลการแก้ไขปัญหา/ความต้องการ ของประชาชน	หมายเหตุ
1	16 พฤศจิกายน 2561	มัสยิดยาแม่พร่อน หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	ขอให้ อบจ.ซ่อมแซมถนนสายบ้านคูง หมู่ที่ 2 ต.พร่อน -บ้านจันเรียน หมู่ที่ 5 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา เนื่องจากมี สภาพชำรุด การสัญจรไปมาไม่สะดวก	ได้ดำเนินการสำรวจถนนดังกล่าวแล้ว โดยเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.พร่อน และ อบจ.ได้ประสานให้ อบต.พร่อนทำหนังสือขอสนับสนุน เครื่องจักรกลของ อบจ.ยะลา ในการ ซ่อมแซมโดยให้ อบต.พร่อนเป็น ผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน	-
2	30 พฤศจิกายน 2561	ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตำบลสะเตง อำเภอ เมือง จังหวัดยะลา	-	-	-
3	7 ธันวาคม 2561	มัสยิดบายานูรตาลี หมู่ที่ 2 ตำบลจะกระวี อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา	-	-	-

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ	สถานที่	ปัญหา/ความต้องการของ ประชาชน จากกิจกรรมเวทีสนทนาฯ	ผลการแก้ไขปัญหา/ความต้องการ ของประชาชน	หมายเหตุ
4	14 ธันวาคม 2561	มัสยิดคอยรียะห์ โต๊ะมา โต๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ขอให้ อบจ.ปรับปรุงถนนสาย 6143 ในเขตหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 5 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เนื่องจากมีสภาพ เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชน ไม่สะดวกในการสัญจร	กองช่าง ได้ไปดำเนินการสำรวจถนน และอยู่ระหว่างการดำเนินการ	
5	21 ธันวาคม 2561	วัดคชศีลวานาราม หมู่ที่ 4 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา	-	-	
6	7-8 กุมภาพันธ์ 2562	สำนักสงฆ์จันทร์นาราม หมู่ที่ 6 ตำบลยะรมและ มัสยิดนุรุลออิสลาม หมู่ที่ 3 ตำบลยะรม อำเภอ เบตง จังหวัดยะลา	ขอความอนุเคราะห์ อบจ.ในการขุด เจาะบ่อน้ำตื้นเพื่อใช้ในฤดูแล้ง เพราะประชาชนในพื้นที่ขาดแคลน น้ำในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง ได้ไปดำเนินการสำรวจพื้นที่ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ	

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ	สถานที่	ปัญหา/ความต้องการของประชาชน	ผลการแก้ไขปัญหา/ความ ต้องการของประชาชน	หมายเหตุ
7	15 มีนาคม 2562	มัสยิดนุรุลสลาม จารูนอก ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	-	-	